

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ วัน เดือน ปี 16 พ.ย. 2561 หน้า 5 เรื่อง โรงไฟฟ้าถ่านหิน

กรุงเทพธุรกิจ ● เครือข่ายสองฝั่งทะเล
กระบี่-เทพา เตรียมบุกกระทรวงพลังงาน
19 พ.ย.นี้ ขอร่วมฟังผลคัดเลือกจ้างทีม
ที่ปรึกษาจัดทำ "เอสอีเอ"

วานนี้ (15 พ.ย.) เวลา 09.30 น.ที่
กระทรวงพลังงาน ตัวแทนเครือข่ายสองฝั่ง
ทะเลกระบี่-เทพา ยุติโรงไฟฟ้าถ่านหิน นำโดย
นายประสิทธิ์ชัย หนูนวน ผู้ประสานงาน
เครือข่ายปกป้องอันตมั้งจากถ่านหิน และ
นายธีระพนธ์ กนิษฐ์วัฒน์ นายกสมาคมธุรกิจ
การท่องเที่ยวเกาะลันตา เข้ายื่นหนังสือถึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ขอให้
คัดเลือกผู้จัดทำเอสอีเอ พลังงานภาคใต้ด้วย
ความโปร่งใส ผ่านนายธีระศักดิ์ จรัสศรีวิสิทธิ์

ชุมชนค้านจุฬารับงานที่ปรึกษา'เอสอีเอ'

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงาน และ
นางพัทธ์ธีรา สายประทุมทิพย์ ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารกลาง และเลขานุการคณะ
กรรมการกำกับการศึกษาการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับพื้นที่
จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ (เอสอีเอ)

นายประสิทธิ์ชัย กล่าวว่า ขณะนี้เหลือ
มหาวิทยาลัย 2 แห่งคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
เข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาจัดทำ
เอสอีเอ ซึ่งเครือข่ายมีความกังวลว่าหาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการคัดเลือก
น่าจะมีปัญหา เนื่องจากนักวิชาการของจุฬามี
บทบาทชัดเจนในการสนับสนุนโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ทั้งนี้ในวันที่ 19 พ.ย.นี้ คณะกรรมการเอสอีเอ
ได้เชิญทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมานำเสนอแผนงาน
เพื่อลงคะแนนคัดเลือกที่ปรึกษาทางเครือข่าย
จะมาร่วมติดตามผลด้วย

ด้าน นางพัทธ์ธีรา กล่าวยืนยันว่าคณะ
กรรมการมีความเป็นกลาง และเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาโปร่งใสให้นำหนัก
ทั้งคะแนนบุคคลและกระบวนการศึกษา

ซึ่งภายในเดือน พ.ย.นี้จะได้ทีมที่ปรึกษา
และส่งรายชื่อให้คณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณาเพื่อรับ
งบประมาณ 50 ล้านบาทในการว่าจ้างศึกษา
เอสอีเอต่อไป

ทั้งนี้ คาดว่ากระบวนการศึกษาจะเริ่มได้
ภายในเดือน ธ.ค.นี้ และภายใน 5 เดือนจะต้อง
ได้คำตอบว่าในพื้นที่ จ.กระบี่ และ อ.เทพา
จำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าถ่านหินเกิดขึ้นหรือไม่
และภายใน 9 เดือนจะได้รับคำตอบที่
ครอบคลุมทั้ง 15 จังหวัดในภาคใต้

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ โปสทูเดย์

วัน เดือน ปี 16 พ.ย. 2561 หน้า A5 เรื่อง โรงไฟฟ้าถ่านหิน

ยื่นเลิกถ่านหิน ติดปมที่ปรึกษา หวั่นไม่โปร่งใส

โปสทูเดย์ - เครือข่ายสองฝั่งทะเล
กระบี่-เทพา ยื่นหนังสือยุติโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน เตรียมบุกกระทรวงพลังงาน
19 พ.ย.นี้

ตัวแทนเครือข่ายสองฝั่งทะเล กระบี่-
เทพา ยุติโรงไฟฟ้าถ่านหิน นำโดยนาย
ประสิทธิ์ชัย หนูนวน ผู้ประสานงานเครือ
ข่ายปกป้องอันตรายจากถ่านหิน และ
นายธีระพจน์ กษิรวัฒน์ นายกสมาคม
ธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตา ได้เดินทาง
มายังกระทรวงพลังงาน เพื่อยื่นหนังสือ
ถึงนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รว.พลังงาน
โดยขอให้คัดเลือกผู้จัดทำการศึกษาการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
(เอสอีเอ) พลังงานภาคใต้ด้วยความโปร่งใส
โดยมีนายธีรศักดิ์ จรัสศรีวิสิษฐ์ ผู้ช่วยปลัด
กระทรวงพลังงาน เป็นตัวแทนรับหนังสือ

นายประสิทธิ์ชัย กล่าวฯ ทางเครือ
ข่ายฯ ต้องการให้ภาครัฐเปิดโอกาส
ให้ภาคประชาชนร่วมรับทราบการคัด
เลือกทีมที่ปรึกษาจัดทำเอสอีเอตั้งแต่
ต้น ขณะนี้ทราบว่าเหลือมหาวิทยาลัยที่มี
คะแนนสูงสุดเพียง 2 มหาวิทยาลัย คือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

“ทางเครือข่ายฯ เป็นห่วงหากสุดท้าย
แล้วผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษาฯ
คือ จุฬาฯ เพราะที่ผ่านมามีสนับสนุน
โรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างชัดเจน” นาย
ประสิทธิ์ชัย กล่าว

ทั้งนี้ ในวันที่ 19 พ.ย.นี้ คณะกรรมการ
จะเชิญทั้งสองมหาวิทยาลัยมานำเสนอ
ข้อมูลเพื่อลงคะแนนคัดเลือกที่ปรึกษา
ทางเครือข่ายฯ จะมาร่วมติดตามผลอีก
ครั้ง หากจุฬาฯ ชนะเชื่อว่าต้องมีปัญหา
เกิดขึ้นแน่ ทางเครือข่ายต้องการให้ผล
การศึกษาเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เพราะ
5 ปีที่ผ่านมากรณีโต้แย้งในเรื่องถ่านหิน
มามากแล้ว ■